

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการกิจ

ของสำนักทันตสาธารณสุข (ปีงบประมาณ 2566 - 2567) รอบ 5 เดือนแรก ปี 2567

เอกสารแนบท้าย 1

แผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ / นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการกิจของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567)

หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข

*** 1.สร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรม โดย ร่วมหน่วยงานเดิม หน่วยงานใหม่ 2.คลังข้อมูล ร่วมหน่วยงานเดิม หน่วยงานใหม่

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน (วิจัย)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้า (✓)					ผู้รับผิดชอบ
				ศึกษา รวบรวม ข้อมูล	โครงร่าง/ ร่าง KM	ดำเนินการ วิจัย/ทดลอง ใช้	สรุปผล	เผยแพร่	
1.	การศึกษาระบบรับรู้ การจัดการอาหารว่าง การบริโภคอาหารว่าง และการยึดเหนี่ยวร่างกายระหว่างการประชุมของหน่วยงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข	วิจัย	ส.ค. 66 - ส.ค. 67	✓	✓	✓			นางสาวณิชา เปรมประยูร
2.	การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพช่องปากประเทศไทย พ.ศ.2566 - 2580	R&D	ก.ย. 66 - ก.ย. 67	✓	✓				นางสาวรัตนารัตน์ มั่นคง
3.	การสำรวจความรู้ด้านทันตสุขภาพและคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของประเทศไทย ปี 2566-2567	วิจัย	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓	✓				ทพญ.จรัสศรี ศรีฤกษ์พันธ์
4.	การสำรวจความรู้ด้านสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยทำงาน	วิจัย	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓	✓				ทพญ.นันทนิล แฉ่มบุตร
5.	การศึกษาระบบบริการด้านสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์ เพื่อพัฒนาโมเดลทางเลือกในการจัดการบริการด้านสุขภาพช่องปาก ในแง่ของกองทุนประกันสุขภาพกรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร	วิจัย	พ.ค.66 - เม.ย.67	✓	✓	✓			ทพ.วศุข ชลธิกุล ทพญ.วรรณ อัครสุด

1

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน (วิจัย)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้า (✓)					ผู้รับผิดชอบ
				ศึกษา รวบรวม ข้อมูล	โครงร่าง/ ร่าง KM	ดำเนินการ วิจัย/ทดลอง ใช้	สรุปผล	เผยแพร่	
6.	การสำรวจความต้องการของทันตแพทย์ในการศึกษาเพิ่มเติมด้านทันตสาธารณสุข ปี 2566 - 2567	วิจัย	ก.ค.66 - ก.ค.67	✓	✓	✓			ทพญ.จิรพันธ์ โสภักฎาจนี
7.	การสำรวจสถานะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ.2565 - 2566	วิจัย	2565 - 2567	✓	✓	✓	✓		ทพญ.กรกมล นิยมศิลป์ ทพญ.นพวรรณ โภษะกุล ทพญ.วิหิราภรณ์ ทัตติเสวี นางสาวณัฐณิชา ศรีทอง นางสาวชัชภา โรจน์กุลพานิช

*** เฉพาะหน่วยงานตั้งใหม่ (สตร. สปพอ. กมท. กวร. กทง. กสอ. กอบ. กนบ.) หากไม่ได้ตั้ง กพร.หน่วยงานใหม่ ให้ใช้ของหน่วยงานเดิมโดยอนุโลม

ลงชื่อ.....นางสาววรางคนา (เชษฐวิชัย)
(.....ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข).....
ประธานกพร.หน่วยงาน

2

ตามลิงก์ : <https://dental.anamai.moph.go.th/web-upload/5x9c01a3d6e5539cf478715290ac946bee/tinymce/03/LO67/แผนการสร้างผลงานวิชาการสำนักทันตสาธารณสุขปี67.pdf>

เอกสารที่แสดงถึงโครงร่างผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ/นวัตกรรมที่สอดคล้องภารกิจของหน่วยงาน ที่ผ่านคณะกรรมการพิจารณากลับกรอง (กพว.หน่วยงาน) รอบ 5 เดือนแรก ในคลังข้อมูลวิชาการบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน จำนวน 7 เรื่อง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อประเด็นผลงาน	ประเภท ผลงาน	การนำไปใช้ประโยชน์
1.	การศึกษาการรับรู้ การจัด อาหารว่าง และการยืด เหยียดร่างกาย ระหว่าง การประชุมของหน่วยงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข	งานวิจัย (ยศ.)	วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจการรับรู้ของผู้จัด ผู้บริโภคและ พฤติกรรมการจัดอาหารว่าง และการบริโภคของผู้ร่วมประชุม ระหว่างการประชุมในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่อ การดำเนินโครงการอาหารว่างเพื่อสุขภาพ (Healthy Meeting) และวิเคราะห์ปริมาณพลังงานและน้ำตาลในอาหารว่าง ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ข้อมูลจากการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูล สำหรับประเมินผลโครงการอาหารว่างเพื่อสุขภาพ (Healthy Meeting) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ ดำเนินงานโครงการฯ ในหน่วยงานสังกัด กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเผยแพร่ให้นักวิชาการผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์
2.	การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพช่องปาก ประเทศไทย พ.ศ.2566 - 2580	R&D (ยศ.)	วัตถุประสงค์ : 1) ศึกษาสถานการณ์ด้านสภาวะสุขภาพของปาก ประเทศไทย สภาพแวดล้อมภายในและ สภาพแวดล้อมภายนอก 2) วิเคราะห์ของวางการพัฒนาของการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพของปากประเทศไทย 3) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ดานสุขภาพของปากของประเทศไทย ผลที่คาดว่าจะได้รับ : แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพช่องปาก ประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2580 สามารถนำไปใช้โดยผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง จากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงาน ดานสุขภาพของปากของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมาย ประชาชน มีสุขภาพช่องปากที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคม ได้อย่างปกติสุขทุกช่วงวัยของชีวิต และมีฟัน ถาวรใช้งานอย่างเพียงพออย่างน้อย 20 ซี่ เมื่อเขาสู่วัยสูงอายุ
3.	การสำรวจความรอบรู้ด้าน ทันตสุขภาพและคุณภาพ ชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก ของเด็กและเยาวชน ใน สถานพินิจคุ้มครองเด็กและ เยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรม เด็ ก และ เยาวชน ของ ประเทศไทยปี 2566	งานวิจัย (พส.)	วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสำรวจความรอบรู้ด้านทันตสุขภาพของ เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 2.เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในมิติ สุขภาพของปากของเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจคุ้มครองเด็ก และเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 3.เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านทันตสุขภาพและคุณภาพ ชีวิตในมิติสุขภาพของปากของเด็ก และเยาวชน ในสถานพินิจ คุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

			<p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลการศึกษาสามารถนำไปจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายซึ่งนำไปสู่ประเด็นสุขภาพช่องปาก เพื่อใช้ขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมสำคัญของงานทันตสาธารณสุข เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านทันตสุขภาพแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เพื่อให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และมีสุขภาพช่องปากที่ดี วางแผนการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการทุกหน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม ในการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การส่งต่อการรักษาตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ต้องขัง เด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน</p>
4.	การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยทำงาน	งานวิจัย (พรป.)	<p>วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากของประชากรวัยทำงานในระดับเขตสุขภาพและระดับประเทศ 2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมดูแลช่องปาก</p> <p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากของประชากรวัยทำงาน จะแสดงระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากทั้งภาพรวมและรายด้าน รวมถึงพฤติกรรมดูแลช่องปาก เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับทันตบุคลากร บุคลากรสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับผู้รับบริการเฉพาะราย หรือนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย และพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากของประชาชนในระดับพื้นที่</p>
5.	การศึกษาระบบบริการด้านสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์ เพื่อพัฒนาโมเดลทางเลือกในการจัดบริการด้านสุขภาพช่องปาก ในแง่ของกองทุนประกันสุขภาพกรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร	วิจัย (พท.)	<p>วัตถุประสงค์ : เพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาทางเลือกการจัดบริการด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับหญิงตั้งครรภ์ในกรุงเทพมหานคร และการดำเนินงานตามหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1. การจัดบริการสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพฯ มีความซับซ้อนและแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย ผลจากการศึกษาฉบับนี้ หากทั้ง 3 กองทุนได้รับทราบและนำไปปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจัดบริการของโรงพยาบาล/ คลินิกของภาครัฐและเอกชน ก็จะทำให้หญิงตั้งครรภ์คนไทยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากได้มากขึ้น และ สะดวกขึ้น 2. ข้อเสนอรูปแบบระบบบริการด้านสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์ ในกรุงเทพมหานคร เสนอต่อผู้กำหนด นโยบายของ 3 กองทุน เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน</p>

6.	การสำรวจความต้องการ ของทันตแพทย์ใน การศึกษาเพิ่มเติมด้านทันต สาธารณสุข	วิจัย (พท.)	<p>วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความต้องการของทันตแพทย์เกี่ยวกับการศึกษาเพิ่มเติมด้านทันตสาธารณสุขและรูปแบบที่ต้องการศึกษา</p> <p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1. ได้ทราบความต้องการของทันตแพทย์ด้านการศึกษาต่อทันตสาธารณสุข 2. ได้ข้อมูลสำหรับการออกแบบหลักสูตรทันตสาธารณสุข สำหรับทันตแพทย์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของทันตแพทย์ผู้สนใจ</p>
7.	โครงการสำรวจสภาวะ สุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2565 - 2566	วิจัย (พด.)	<p>วัตถุประสงค์ : เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวข้องที่สำคัญ และพฤติกรรมสุขภาพช่องปากกับ สภาวะสุขภาพช่องปาก</p> <p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สำนักทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และพื้นที่สำรวจ ได้รับข้อมูล สภาวะสุขภาพช่องปากและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีผลกับสภาวะสุขภาพช่องปาก อิทธิพล ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีต่อกัน น้ำหนักของปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพช่องปาก ข้อมูลที่ได้จากการประเมินภาวะโรคที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต รวมทั้งพัฒนาโมเดลทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน โครงการต่างๆ ทางทันตสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาโรคในช่องปาก และประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการ ส่วนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนา งานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี</p>